



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด อบต. ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานช่วยนักวิชาการสาธารณสุข) สังกัด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด อบต.

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	นายชนันท์ ภูติ

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานช่วยนักวิชาการสาธารณสุข) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๒	นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรงค์

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	นางสาวปิยะมาศ สุวรรณเจริญ
๒	๐๒	นางสาวโมะยะมาศ คุณปัญญา

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อน บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุเกิน ๑ ปี

๒. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างภายในวันเวลาที่กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่รับสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายรำลึก อิงเณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง